

BÁO CÁO

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
(Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 14/4/2024)

Thực hiện Công văn số 1353/BCA-CSHS ngày 19/4/2024 của Bộ Công an về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ, kết quả có những chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân về “tín dụng đen” cũng được nâng cao; cùng với nhiều chương trình hỗ trợ tài chính của hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng nên đã đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, từ đó số lượng người tìm đến “tín dụng đen” để vay tiền giảm đáng kể. Tình trạng treo biển, phát, dán tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tại nơi công cộng, trụ điện, trên tường, trên Internet và mạng xã hội giảm rõ rệt, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” chuyển sang hoạt động cầm chừng, núp bóng, lưu động, không ở tập trung mà ở nhiều địa bàn, địa phương khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn tình trạng một số cá nhân tìm đến “tín dụng đen” để vay tiền và sử dụng tiền vay vào mục đích bất chính, tham gia tệ nạn xã hội,... bất chấp những rủi ro về lãi suất, việc không trả được nợ. Từ đó dẫn đến tình trạng cho vay “tín dụng đen” vẫn còn xuất hiện ở các địa phương, nhất là các đối tượng hoạt động theo nhóm (không phải doanh nghiệp); tình trạng nhấn tin đe dọa, sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người vay khi không trả được nợ vẫn xảy ra, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Đáng chú ý, thời gian gần đây các đối tượng đã thiết lập nhiều ứng dụng trên điện thoại để quảng bá cho vay, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bọn chúng biến tướng lãi suất thành các loại phí khi người vay không có tiền trả theo đúng thời gian thỏa thuận thì sẽ đưa ra các hình thức phạt, cộng lãi vào gốc rồi tính lãi tiếp theo trên tổng số tiền đó, nếu người vay không có tiền trả nợ sẽ bị các đối tượng điện thoại hoặc nhấn tin đe dọa khủng bố tinh thần của người vay hoặc

người thân của người vay.

II. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 361/KH/UBND ngày 24/6/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch số 361); quán triệt các nội dung chỉ đạo được nêu trong Chỉ thị số 12 đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang nắm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 361 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng văn bản triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ⁽¹⁾.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công an tỉnh làm Cơ quan Thường trực, thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 12. Hằng tháng, quý, năm, Công an tỉnh đều có tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ theo đúng quy định.

Trong 05 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ, cụ thể: Công văn số 1430/UBND-NC ngày 17/12/2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ; Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 về việc thành lập Tổ Công tác đặc biệt PCTP, VPPL liên quan đến HĐTĐĐ trên địa bàn tỉnh; Công văn số 658/UBND-NC ngày 09/6/2023 về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cường đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật; Công văn số 1267/UBND-NC ngày 27/9/2023 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

2. Công tác tuyên truyền phòng ngừa; phổ biến, giáo dục pháp luật và

⁽¹⁾**Công an tỉnh:** Kế hoạch số 1824/KH-CAT-PC02 ngày 17/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 triển khai đến các đơn vị, địa phương; Kế hoạch số 1187/KH-CAT-PC02, ngày 08/6/2021 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 21/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và nhiều Công văn chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ. **Sở Tư pháp:** Công văn số 715/STP-VP ngày 09/7/2019 về giao nhiệm vụ đến các Phòng, đơn vị để thực hiện theo Kế hoạch 361. **Sở Thông tin và truyền thông:** Công văn số 532/STTTT-KHTC ngày 26/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị 12 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. **Sở Văn hóa, thể thao và du lịch:** Công văn số 1024/SVHTTDL-QLVH ngày 30/5/2020 và Công văn số 1216/SVHTTDL-QLVH ngày 09/6/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị 12. **Sở Tài chính:** Kế hoạch số 233/KH-STC ngày 05/3/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang. **Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:** Công văn số 1505/SLĐT BXH-DN ngày 11/7/2019 về phòng ngừa TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ. **Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang:** Công văn số 405/LĐLĐ ngày 11/12/2018 về tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân, lao động;...

xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của TP và VPPL liên quan đến HĐTDD, các quy định của Nhà nước đối với các hoạt động tài chính, dịch vụ cầm đồ, thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện các hành vi VPPL, những hệ lụy nghiêm trọng do TP và VPPL liên quan đến HĐTDD gây ra, cũng như cung cấp thông tin về các chương trình, chính sách vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho Nhân dân tại địa phương. Một số kết quả đạt được:

- Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức 812 buổi tuyên truyền, với 63.241 lượt người tham dự và phát 46.687 thư kêu gọi “Tổ giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác”. Ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được 20.676 lượt bản tin (mỗi lượt 20 phút); tuyên truyền bằng xe lưu động được 18.710 lượt; tuyên truyền trên Zalo an ninh được 89 tin, có 90.314 lượt xem. Tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đến nay, toàn tỉnh có 58 mô hình đang hoạt động (cấp tỉnh 05 mô hình, cấp huyện 53 mô hình).

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh An Giang: Ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, phổ biến nội dung “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn và trong nội bộ các tổ công đoàn của Chi nhánh. Toàn ngành Ngân hàng đã nghiêm túc, tích cực triển khai kế hoạch PCTP, VPPL liên quan đến HĐTDD.

- Sở Tư pháp: Tổ chức 42 hội nghị, tập huấn, với 5.191 lượt người tham dự; biên soạn, in ấn, cấp phát tổng số 5.222 cuốn tài liệu có nội dung liên quan đến pháp luật về giao dịch dân sự, tín dụng, pháp luật về hối; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức 02 cuộc thi tuyên truyền pháp luật liên quan “tín dụng đen”, phát sóng 32 tình huống pháp luật trong đó có lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về hối, cho vay lãi nặng, tín dụng đen.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức in ấn và phát hành 40.000 tờ rơi tuyên truyền; sản xuất clip tuyên truyền về “tín dụng đen” với thời lượng khoảng 03 phút; treo băng rôn, pano, áp phích, phát tờ rơi ở những nơi công cộng; phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và cấp xã phát 715 tin, 541 bài, 25 phóng sự, phỏng vấn, 95 chuyên mục và 36 câu chuyện truyền thanh có liên quan đến công tác PCTP, VPPL liên quan “tín dụng đen”.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 04 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Biên tập 04 đĩa CD truyền truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của TP và VPPL liên quan đến “tín dụng đen”, nhân bản và gửi tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh 156 xã, phường, thị trấn, đặc biệt tập trung tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, khu vực công nghiệp, khu chế xuất.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành văn bản gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp về hoạt động vay, cho vay; không cầm cố thế chấp tài sản trái pháp luật, không vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tuyên truyền cho tất cả công chức, viên chức của sở khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dịch vụ cầm đồ, đòi nợ và cấp đăng ký doanh nghiệp đúng quy định.

- Sở Tài chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 361 của UBND tỉnh cũng như phương thức thủ đoạn, hậu quả tác hại của hoạt động “tín dụng đen” gây ra cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan biết đề nâng cao cảnh giác, tham gia vận động người thân trong gia đình và quần chúng Nhân dân không tham gia các hoạt động vay, mượn tiền với lãi suất cao hoặc cầm cố tài sản không đúng quy định.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của TP và VPPL liên quan đến HĐTDD; những chính sách tài chính, hỗ trợ vay vốn ngân hàng; khuyến cáo giáo viên và học sinh không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia cho vay lãi nặng;... Qua đó, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả các vụ việc tiêu cực phát sinh tại các đơn vị và cơ sở giáo dục.

- Sở Ngoại vụ: Phân công cán bộ thường xuyên nắm tình hình học tập, sinh hoạt của các sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường Đại học An Giang nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về nội dung Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ, phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong việc phát hiện và xử lý kịp thời, chính xác các vụ án liên quan “tín dụng đen”. Phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, đưa tin về kết quả giải quyết, cũng như phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhằm góp phần giáo dục, phòng ngừa chung về tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên trong ngành tòa án về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của TP và VPPL liên quan đến HĐTDD. Thông qua công tác xét xử lưu động, xét xử án điểm, công tác tuyên truyền pháp luật, Tòa án nhân dân 02 cấp đã phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các

tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền phòng, chống “tín dụng đen” vào công tác tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Tổ chức 35 cuộc tuyên truyền về nội dung liên quan đến “tín dụng đen”, với 2.500 lượt người dự.

- Hội Nông dân Việt Nam tỉnh: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội, họp lễ kỷ tổ chức tuyên truyền về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, sản phẩm cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân dân, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen”. Vận động hội viên, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn, tố giác các đối tượng phát, dán tờ rơi quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống “tín dụng đen”; tích cực vận động người dân không tham gia các hoạt động cho vay lãi nặng, không lợi dụng các hoạt động kinh doanh để vi phạm pháp luật... Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền 10.429 cuộc, với 358.329 lượt hội viên, phụ nữ tham dự; tiếp nhận 02 tin tố giác tội phạm của quần chúng Nhân dân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tại thành phố Long Xuyên, tháo gỡ 310 tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp núp bóng “tín dụng đen”.

- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tỉnh: Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 361 của UBND tỉnh cho tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan, đồng thời yêu cầu Thường trực Hội cấp huyện, cấp xã tổ chức phổ biến nội dung của Kế hoạch số 361 đến tận chi hội ở khóm, ấp và hội viên; khuyến cáo hội viên không để sa ngã vào “tín dụng đen”, tích cực phối hợp với lực lượng Công an tại cơ sở tố giác, đấu tranh phòng chống TP và VPPL liên quan đến HĐTDĐ.

- Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 37 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn, tác hại của “tín dụng đen”, với 5.560 công nhân, viên chức lao động tham gia.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Thông qua phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tránh xa các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội qua fanpage của Đoàn về phương thức, thủ đoạn, hậu quả “tín dụng đen”, những chính sách tài chính, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp, góp phần hạn chế thanh niên tiếp cận đến các tổ chức cho vay phi pháp.

3. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTDD

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số kết quả đạt được:

- Công an tỉnh: Ban hành Kế hoạch số 1824/KH-CAT-PC02 ngày 17/7/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 361 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTDD”; Công văn số 1153/CAT-PV01 ngày 21/5/2019 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, “tín dụng đen”; Quy chế số 2356/QĐ-CAT-PC06 ngày 03/9/2019 về phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở hoạt động dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê, kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh.

- Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh tỉnh: Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ nhằm đảm bảo các tổ chức này hoạt động an toàn, bền vững, đúng mục tiêu, phát huy vai trò quan trọng trong việc gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính; Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính...

- Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tiến hành rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp, giám định viên vụ việc ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để đảm bảo tính đa dạng, thiết thực và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP, VPPL liên quan đến “tín dụng đen”.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên giám sát, theo dõi đối với các nội dung quảng cáo đăng trên báo, đài, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo trên các sản phẩm phục vụ bưu chính, viễn thông... Công tác quản lý thuê bao di động trả trước được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, góp phần hạn chế các đối tượng sử dụng “sim rác” để nhắn tin giới thiệu, quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen”.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thanh tra Sở đã triển khai 52 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 771 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kết quả chưa phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh hoạt động quảng cáo liên quan hoạt động “tín dụng đen”. Ban hành Công văn số 1592/SVHTTDL-QLVH ngày 21/7/2020 về việc phối hợp xử lý doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tích cực xây dựng cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh, an toàn; vận động các cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tuyên truyền, quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại của “tín dụng đen” tại các cơ sở giáo dục, trường học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn. Tổ chức công đoàn, phối hợp với các đơn vị ngân hàng kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình, chính sách vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ và cung cấp thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu để phục vụ công tác điều tra.

- Sở Tài chính: Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan định giá tài sản.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, vận động quỹ khuyến học... để hỗ trợ học sinh, sinh viên gặp khó khăn về học phí, chi phí học tập; đề nghị các doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện tốt các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động, quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất cho người lao động giúp ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, tránh xa “tín dụng đen”.

- Sở Ngoại vụ: Thường xuyên nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của các lưu học sinh Campuchia đang học trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tác hại của “tín dụng đen”, từ đó giúp các em tránh xa “tín dụng đen”; phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, xem xét, có ý kiến về việc gia hạn giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh và quản lý các tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; kết quả các tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách địa phương, các chương trình, dự án điều mang lại đều mang lại lợi ích thiết thực cho tỉnh và không ghi nhận tổ chức tham gia “tín dụng đen” hoặc là đơn vị cung cấp “tín dụng đen”.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tăng cường thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra tập trung giải quyết các vụ việc có tổ chức, phức tạp, thiệt hại tài sản lớn và liên quan nhiều đối tượng, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự có liên quan để vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người

dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết theo trình tự sơ thẩm 10 vụ án, 17 bị can bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Đề xuất xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp. Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn dân cư, phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Hội Nông dân Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính thức để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và giới thiệu các nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìn đến “tín dụng đen”. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác nắm tình hình và cung cấp thông tin, nghiệp vụ phối hợp xử lý vụ việc về an ninh, trật tự tại cơ sở”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh: Tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ thoát nghèo bền vững; chỉ đạo Hội LHPN cơ sở chủ động khảo sát số hộ phụ nữ nghèo tại địa phương để có giải pháp hỗ trợ. Qua khảo sát, Hội LHPN các cấp tiến hành nắm nhu cầu, lập danh sách và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, trên cơ sở chú trọng phát huy nội lực và phối hợp vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ có nguồn vốn mua bán, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tỉnh: Tham gia tín dụng ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh; trực tiếp quản lý các tổ vốn vay tại cơ sở với mục tiêu “Các hộ nhân dân nghèo, cận nghèo (trong đó hộ Hội viên Cựu Chiến binh) tại cơ sở tiếp cận được nguồn vốn từ NHCSXH, tổ chức sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững”, đã hỗ trợ cho 32.171 hộ vay với số tiền 1.052,3 tỉ đồng.

- Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh: Tổ chức Công đoàn các cấp tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt trực tiếp với công nhân lao động, triển khai nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực, hiệu quả như trích từ nguồn quỹ tiết kiệm của doanh nghiệp hỗ trợ vốn xoay vòng, sửa chữa, cất mới nhà,... cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Công tác hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh cho ĐVTN luôn được quan tâm và tích cực triển khai, nguồn vốn vay ưu đãi thông qua kênh Đoàn Thanh niên chủ yếu từ 03 nguồn vốn vay chính để ĐVTN tiếp cận đó là: Nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm qua kênh Trung ương Đoàn (nguồn vốn 120); Chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm đến hoạt động “tín dụng đen”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo kế hoạch đã xây dựng và chỉ đạo đợt xuất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; tăng cường công tác giám sát thường

xuyên, liên tục các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xây dựng báo cáo hàng quý đối với tình hình hoạt động của từng tổ chức tín dụng; thực hiện theo dõi, kiểm tra, kiểm duyệt các báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, huy động vốn, cho vay, chất lượng tài sản, kết quả kinh doanh, tình hình thanh khoản, việc thực hiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động... Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát, Chi nhánh đã áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm, đồng thời có nhiều văn bản chấn chỉnh, cảnh báo, khuyến nghị các tổ chức tín dụng về các rủi ro, sai phạm phát hiện qua thanh tra, giám sát nhằm cảnh báo các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Trong kỳ báo cáo, Chi nhánh đã chuyển 01 hồ sơ có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lực lượng Công an phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra 1.346 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 301 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm các quy định về nhận cầm cố tài sản mà không có giấy tờ sở hữu của chính chủ, cầm cố tài sản không có giấy tờ ủy quyền hợp lệ,... đã xử phạt VPHC 301 cơ sở, với tổng số tiền 1,214 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 17 cơ sở thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh; kết quả phát hiện, tham mưu ra quyết định xử phạt VPHC đối với 10 cơ sở, với tổng số tiền 208 triệu đồng, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với 02 cơ sở, đình chỉ hoạt động 06 tháng đối với 01 cơ sở.

5. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

5.1. Công tác điều tra xử lý: Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 149 vụ, 215 đối tượng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (số cũ chuyển sang 14 vụ, 40 đối tượng; phát sinh trong kỳ 135 vụ, 175 đối tượng). Kết quả xử lý: Khởi tố 14 vụ, 20 bị can (gồm: 01 vụ, 01 bị can về tội “Cố ý gây thương tích” khi đòi nợ; 13 vụ, 19 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”); xử phạt VPHC 113 vụ, 143 đối tượng, với số tiền 1,264 tỷ đồng; cho làm cam kết 21 vụ, 51 đối tượng; tiếp tục xác minh 01 vụ, 01 đối tượng.

5.2. Công tác rà soát, đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, đối tượng có liên quan đến “tín dụng đen”: Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, lên danh sách quản lý, xây dựng kế hoạch đấu tranh với 37 nhóm, 149 đối tượng và 104 đối tượng hoạt động riêng lẻ có liên quan đến “tín dụng đen” (trong đó, số cũ chuyển sang 35 nhóm, 141 đối tượng và 34 đối tượng hoạt động riêng lẻ; phát sinh trong kỳ 02 nhóm, 08 đối tượng và 70 đối tượng hoạt động riêng lẻ). Kết quả xử lý: Thanh loại 37 nhóm, 149 đối tượng và 61 đối tượng hoạt động riêng lẻ; tiếp tục quản lý 43 đối tượng hoạt động riêng lẻ.

5.3. Khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý:

- Người vay không có mặt tại địa phương, không chịu hợp tác với cơ quan chức năng do sợ bị trả thù, ngại lộ lý do không chính đáng trong việc vay tiền hoặc không có chứng từ vay trả tiền nên gây khó khăn trong việc mời làm việc, tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng và thu thập, củng cố chứng cứ.

- Đối tượng cho vay hoạt động lưu động hoặc bỏ trốn khi bị tố cáo; người vay không xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng đòi nợ nên khó khăn trong việc triệu tập, đấu tranh.

- Tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là tội phạm ít nghiêm trọng (phạt tù cao nhất 03 năm tù giam) nên hạn chế điều kiện tạm giam; đồng thời hình phạt nhẹ nên tính răn đe chưa cao. Trong khi đó, việc xử lý hình sự chưa nhiều do phải đảm bảo 02 điều kiện: Lãi suất cho vay phải vượt quá 100%/năm (tương đương 8,33%/tháng) và thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên (Điều 201 Bộ luật Hình sự).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ; KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình TP và VPPL liên quan đến HĐTDD trên địa bàn tỉnh đã được kiểm chế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh tài chính trái phép, các hành vi huy động vốn trái phép, không đúng quy định đã không còn diễn biến rầm rộ, công khai như trước; các hành vi siết nợ, đòi nợ gắn với sử dụng bạo lực, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi gây rối TTCC (đặt vòng hoa tang, đổ chất bẩn, chất thải...) chưa phát hiện xảy ra. Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Công tác điều tra, đấu tranh xử lý có nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ dừng lại ở góc độ xử phạt VPHC như trước, mà đã xử lý hình sự được nhiều vụ, tạo sức răn đe, phòng ngừa tội phạm.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình TP và VPPL liên quan đến HĐTDD trên địa bàn tỉnh tuy đã được kiểm chế, kéo giảm, nhưng từng lúc, từng nơi vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng các nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen” có dấu hiệu di chuyển ra các vùng ven, chuyển sang hoạt động không có cơ sở, không treo bảng hiệu và địa điểm cụ thể mà biến tướng theo dạng câu kết với nhau hoạt động lưu động ở nhiều địa bàn, nhiều địa phương khác nhau. Công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến, vay ngang hàng, cho vay dưới hình thức chơi hội, huy động vốn lãi suất cao còn hạn chế; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa kịp thời phản ánh đầy đủ các phương thức, thủ đoạn của loại đối tượng này. Công tác kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” chỉ đáp ứng yêu cầu răn đe, nhắc nhở, chưa phát hiện, xử lý được TP và VPPL liên quan đến HĐTDD. Sự phối hợp giữa các ngành trong trao đổi thông tin đôi lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên

quan đến công tác điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) theo hướng tăng mức phạt tiền, tăng mức hình phạt tù quy định tại khoản 1 và khoản 2.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Dự báo tình hình

Thời gian tới, tình hình TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ còn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và tính chất có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, phòng ngừa, đấu tranh. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động cho vay trực tuyến, vay ngang hàng sẽ gia tăng, có thể thực hiện hành vi ở nhiều địa bàn, nhiều địa phương hoặc thực hiện các hành vi phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người vay trên môi trường mạng, khiến việc đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng người nước ngoài tiếp tục sử dụng địa bàn Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, mạng Internet để gây án sẽ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin và lòng tham của một bộ phận người dân để huy động vốn với lãi suất cao nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn bằng các hình thức huy động tài chính, kinh doanh đa cấp, kinh doanh tiền ảo, tham gia hội,... sẽ xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Nhiều người vay tiền để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh có sự rủi ro cao, các mục đích bất chính hoặc tham gia vào các tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục tìm đến các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” để vay tiền.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo

- Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 361 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định. Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan HĐTĐĐ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo ngành dọc, tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tố giác TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ; gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTĐĐ với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội, các đường dây tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy.

- Lực lượng Công an tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng

đen”, các loại TP và VPPL có liên quan; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm liên quan đến HĐTDD. Nâng cao năng lực tiếp nhận, giải quyết triệt để các tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến HĐTDD, nhất là cho lực lượng Công an cấp xã. Mở rộng điều tra đối với hành vi “rửa tiền” trong các vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, làm tốt công tác thu hồi nguồn tiền từ hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bạo lực gia đình.

Trên đây là kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với TP và VPPL liên quan đến HĐTDD, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo Chính phủ và Bộ Công an./.

Nơi nhận:

- VP Chính phủ;
- Bộ Công an (Cục CSHS);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng NC, TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: HCTC, CAT (Phòng TM, CSHS).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phước